

Số: 59 /BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Hoạt động giám sát

1.1. Giám sát tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 01 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Tại các kỳ họp, Ban Pháp chế đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp theo luật định. Nhìn chung đại biểu tham dự kỳ họp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chương trình, nội dung kỳ họp diễn ra đúng tiến độ thời gian, hoạt động thảo luận của đại biểu HĐND tuân thủ đúng pháp luật; không có đại biểu chất vấn tại kỳ họp; biểu quyết thông qua các nghị quyết đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

1.2. Giám sát giữa 02 kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 29/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị về chương trình giám sát năm 2021; Kế hoạch số 192/KH-HĐND, ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về triển khai thực hiện chương trình giám sát. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Pháp chế đã triển khai thực hiện 02 đợt giám sát chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1: “Giám sát tình hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở tại các xã (TT) trên địa bàn huyện”. Thông qua giám sát, Ban đã nắm được tình hình của các địa phương về thực hiện và chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, hòa giải cơ sở; nắm thông tin về những khó khăn vướng mắc, ghi nhận ý kiến kiến nghị đề xuất của địa phương để có kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết giúp đơn vị nâng cao chất lượng hoạt động này ở địa phương.

Chuyên đề 2: “Giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện”. Qua giám sát tại các xã, thị trấn, Ban nhận thấy các địa phương đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chủ động các bước, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Pháp chế cũng đã có sự đổi mới phương pháp làm việc đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19; nội dung giám sát gọn nhẹ nhưng đảm bảo về nội dung, đánh giá được ưu điểm, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế đề nghị địa phương khắc phục. Qua giám sát, các kiến nghị của Ban cũng được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và thực hiện có hiệu quả.

2. Hoạt động thẩm tra

Ban Pháp chế HĐND huyện đã làm tốt công tác thẩm tra theo Luật định. Trước khi tổ chức kỳ họp HĐND, Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện thuộc phạm vi và trách nhiệm thẩm tra của Ban Pháp chế; thẩm tra báo cáo của các cơ quan Tư pháp huyện về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2021. Nội dung thẩm tra về công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân, chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân huyện, công tác thi hành án dân sự tại địa phương; nắm bắt tình hình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại - tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... của UBND huyện; Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện. Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo tính khách quan, thể hiện rõ quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, chưa rõ, yêu cầu các cơ quan giải trình, làm rõ, nhằm giúp đại biểu HĐND huyện có thêm căn cứ để thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

3. Nhận xét chung

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện đạt kết quả theo Chương trình công tác đã đề ra. Hoạt động, giám sát đúng thời gian theo kế hoạch; qua giám sát, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế, giúp đơn vị được giám sát tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và hiệu quả thực thi pháp luật ở địa phương. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết các kỳ họp thực hiện đúng quy định, chất lượng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, các cuộc giám sát, thành viên Ban tham gia các cuộc giám sát đôi khi còn vắng, thành viên ban do làm việc kiêm nhiệm nên việc sắp xếp tham gia các hoạt động của Ban đôi lúc chưa đầy đủ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Hoạt động giám sát

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HĐND ngày 29/6/2020 về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện; Kế hoạch số 192/KH-HĐND ngày 25/12/2020 của thường trực HĐND huyện; Thực hiện công tác giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động thẩm tra

Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2021 đối với các cơ quan tư pháp và UBND huyện (lĩnh vực pháp chế); thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo quy định, ngoài ra thực hiện theo sự phân công của Thường trực Hội đồng

nhân dân huyện 6 tháng cuối năm.

3. Các hoạt động khác

Phối hợp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ HĐND huyện.

Tham gia với đoàn giám sát, khảo sát của thường trực HĐND huyện theo kế hoạch và của Ban pháp chế HĐND tỉnh khi có yêu cầu.

Tổ chức họp Ban theo định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tham dự các cuộc họp giao ban do thường trực HĐND huyện tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ, làm việc với các ngành có liên quan trong công tác phối hợp.

Xây dựng chương trình công tác năm 2022 của Ban pháp chế HĐND huyện.

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ban pháp chế HĐND huyện xin báo cáo đến HĐND huyện./.

*** Nơi nhận:**

- TT. HĐND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP (VT-NC).



HỒ VĂN BI